

CHỈ THỊ

Về việc tuyển dụng, giải quyết việc làm cho con đẻ của thương binh, bệnh binh nặng thuộc các Trung tâm điều dưỡng thương binh

Thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, trong những năm qua, Quân ủy Trung ương và Bộ Quốc phòng đã có nhiều chủ trương, biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo phong trào "Đền ơn đáp nghĩa", với các hình thức phong phú, đạt hiệu quả thiết thực. Một trong những nội dung được cấp ủy, chỉ huy các đơn vị quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo là giải quyết việc làm cho con liệt sĩ, thương binh, bệnh binh, nhằm góp phần giải quyết khó khăn về đời sống đối với người có công với cách mạng.

Tuy nhiên, hiện nay trên cả nước còn nhiều đối tượng chính sách trong độ tuổi lao động chưa có việc làm. Đặc biệt, còn gần 200 trường hợp là con đẻ của thương binh, bệnh binh nặng thuộc các Trung tâm điều dưỡng thương binh do Ngành Lao động- Thương binh và Xã hội quản lý (sau đây gọi tắt là các Trung tâm) trong độ tuổi lao động chưa có việc làm, đời sống gia đình khó khăn, có nguyện vọng vào phục vụ trong Quân đội.

Để tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 244-CT/ĐUQSTU ngày 23 tháng 6 năm 2008 của Thường vụ Đảng ủy Quân sự Trung ương (nay là Quân ủy Trung ương) về lãnh đạo, chỉ đạo công tác chính sách đối với Quân đội và hậu phương Quân đội trong thời gian tới; đồng thời đáp ứng nguyện vọng và góp phần giải quyết khó khăn của đời sống gia đình thương binh, bệnh binh nặng tại các Trung tâm; Bộ Quốc phòng chỉ thị như sau:

1. Đối tượng, điều kiện, tiêu chuẩn, nguyên tắc tuyển dụng, bố trí việc làm

Tuyển dụng con đẻ của thương binh, bệnh binh nặng thuộc biên chế của các Trung tâm chưa có việc làm, vào phục vụ trong Quân đội theo chế độ công nhân viên quốc phòng (CNVQP) hoặc tuyển dụng (tạm tuyển) vào đội ngũ cán bộ Quân đội có đủ điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định sau đây:

- Người được tuyển dụng phải tự nguyện phục vụ trong Quân đội.

- Có đủ tiêu chuẩn về chính trị, đạo đức quy định tại Thông tư Liên tịch số 76/2006/TTLT-BQP-BCA ngày 03 tháng 5 năm 2006 của Bộ Quốc phòng - Bộ Công an hướng dẫn tiêu chuẩn chính trị, nguyên tắc, thủ tục tuyển chọn công dân vào phục vụ trong Quân đội. Nếu tuyển dụng vào làm việc tại cơ quan, đơn vị trọng yếu, cơ mật của Quân đội thực hiện theo Quyết định số 92/2007/QĐ-BQP ngày 02 tháng 6 năm 2007 của Bộ Quốc phòng về cơ quan, đơn vị trọng yếu, cơ mật và tiêu chuẩn chính trị, nguyên tắc tuyển chọn, điều động người vào làm việc ở cơ quan, đơn vị trọng yếu, cơ mật trong Quân đội.

